



คิดสักนิด...สะกิดใจ

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก...ในประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศต่าง ๆ ในโลก อย่างน้อยเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย ตามยุค ตามสมัย ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แนวความคิด ความเชื่อ ตลอดจนความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประชาชนพลเมืองไม่มากนักน้อย โดยตลอดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เราเรียกว่า “การปฏิวัติ”

แน่นอนว่ามีการปฏิวัติเด่น ๆ ที่เรารู้จักอยู่หลายครั้งเหมือนกันตามที่เรารู้เรียนมาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ที่ได้ยินหรือศึกษาเอง อย่างน้อยที่พอได้ยินบ่อย ๆ คือ การปฏิวัติฝรั่งเศส , การปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งการปฏิวัติการปกครองของไทย พ.ศ.2475 ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศนั้น ๆ และหลายครั้งกระทบกระเทือนไปทั่วโลก เพราะโลกใบนี้ “กลม” และเราก็ใช้ชีวิตร่วมกันในโลกใบนี้ ซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าใครทำอะไร ที่ไหน มีผลกระทบต่อทุกคน ไม่ว่าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ หรือไม่ก็ตาม มีผลกระทบต่อคนทั้งโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ

สองสัปดาห์มานี้ พอมีโอกาสศึกษา การปฏิวัติของประเทศเล็ก ๆ ประเทศหนึ่งที่พอไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้สักเท่าไร แต่เมื่อดูแล้วก็ได้รับความรู้ ประโยชน์และข้อคิด ด้านศีลธรรมหลายประการทีเดียว คือ **การปฏิวัติในประเทศเฮติ ค.ศ. 1879** ประเทศเฮติเรารู้จัก จากการที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำให้เกิดการสูญเสียทั้งอาคารบ้านเรือน และคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก แต่แท้จริงแล้ว เฮติ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อน(ราวศตวรรษที่18) เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ ไร่อ้อย (อุตสาหกรรมน้ำตาล) และกาแฟ แต่ในยุคนั้นประเทศมหาอำนาจก็เข้ายึดครอง ในบรรยากาศการค้าอาณานิคม ซึ่งในสมัยนั้นที่เฮติเป็นเมืองขึ้นอยู่ คือ ฝรั่งเศส

สุดท้ายเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติ อันเนื่องมาจากการเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่ข่มเหง และปัญหาสังคม สิวที่ประเทศมหาอำนาจกระทำต่อผู้ด้อยกว่า (จะเล่าให้ฟังฉบับหน้า) จึงเกิดการปฏิวัติ และกระทำจนสำเร็จ แต่ว่าเมื่อปฏิวัติสำเร็จ และต่อมาประกาศเป็นเอกราช ประเทศเฮติ ก็ยังมีปัญหาต่อไป ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของผู้คน จนปัจจุบันกล่าวได้ว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุด

พี่น้องที่รัก...การปฏิวัติ และการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ดีกว่า คือ การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มิใช่การอยากจะเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อไม่ให้เหมือนเดิม แต่สิ่งดี คือ เปลี่ยนแล้วพัฒนาขึ้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาสิ่งดีที่เกิดขึ้น หลังการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่มันเป็นเพียงการเริ่มต้น เพียงแต่ว่าเริ่มต้นดี ก็สามารถพัฒนาให้ได้ดีโดยง่าย มหาพรต จึงต้องเปลี่ยนแปลง ต้องกลับใจ อย่างที่กล่าว มิใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลง กลับใจเพื่อกลับใจ แต่เพื่อปรับปรุง พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น และทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้า

ปลัดฟรีส